

iHerb เผยความต้องการวิตามินดีและซีทั่วโลกเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว

iHerb ผู้นำอีคอมเมิร์ซด้านสุขภาพและความงามระดับโลก เปิดเผยว่า บริษัทกำลังเดินหน้าตอบสนองความต้องการวิตามินดีและวิตามินซีที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากลูกค้าทั่วโลก ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่าถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว พร้อมบริการที่ดีเยี่ยม

ความต้องการผลิตภัณฑ์วิตามินทั้งสองชนิดจากลูกค้า iHerb ทั่วโลก เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% ในช่วงปี 2562-2563 และเพิ่มขึ้นกว่า 300% เฉพาะในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว

ในระหว่างการสัมภาษณ์สดผ่านอินสตาแกรมเมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์แอนโทนี ฟอซี ผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐฯ ได้พูดถึงประโยชน์ของวิตามินดีและซีที่มีต่อสุขภาพ อันมีส่วนช่วยสร้างวิถีชีวิตการมีสุขภาพดี

นายแพทย์ฟอซีกล่าวว่า “หากเราได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอ จะส่งผลให้ร่างกายเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย ผมจึงขอแนะนำให้รับประทานวิตามินดีเสริม ซึ่งผมเองก็ทานอยู่”

ข้อมูลจากสำนักงานอาหารเสริม สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH) ของสหรัฐฯ ระบุว่า โดยปกติ ร่างกายคนเราจะสังเคราะห์วิตามินดี เมื่อได้รับรังสียูวีจากแสงอาทิตย์ วิตามินชนิดนี้มีอยู่ในอาหารบางประเภท เช่น ปลาที่มีกรดไขมันสูง อย่างปลาแซลมอน ตับ ชีส และไข่แดง นอกจากนี้ วิตามินดียังมีสรรพคุณช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรง และเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

นายแพทย์ฟอซียังกล่าวต่อไปด้วยว่า “วิตามินอีกชนิดหนึ่งที่คนชอบรับประทานคือ วิตามินซี เพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ดังนั้นหากคนทั่วไปต้องการรับประทานวิตามินซีหนึ่งกรัมหรือมากกว่านั้น ก็สามารถทานได้”

ทั้งนี้ iHerb แนะนำลูกค้าที่กำลังพิจารณาว่าจะรับประทานวิตามินดีหรือวิตามินซีเสริมให้ขอคำแนะนำจากผู้ให้บริการสุขภาพก่อนที่จะเริ่มรับประทานวิตามิน

Emun Zabihli ประธาน iHerb กล่าวว่า “iHerb ภูมิใจที่ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์วิตามินดีและซีคุณภาพสูงและหลากหลายให้ลูกค้าทั่วโลกได้เลือกสรร” และเสริมว่า “เราจะส่งมอบวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพอื่นๆ ที่มียอดเยี่ยมที่สุดของเราในช่วงโปรโมชั่นลดราคาสุดพิเศษ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 24 ปีของเราตลอดเดือนกันยายนี้”

เกี่ยวกับ iHerb: iHerb เป็นหนึ่งในร้านค้าปลีกอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ 30,000 รายการ จาก 1,200 แบรินต์ชั้นนำแก่ลูกค้าหลายล้านคนทั่วโลก iHerb จัดส่งตรงจากคลังสินค้าควบคุม อนุมัติที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ไปยังลูกค้าใน 188 ประเทศและดินแดน นับตั้งแต่ปี 2539 iHerb ได้สรรสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดและราคาคุ้มค่าที่สุด พร้อมด้วยประสบการณ์ที่ สะดวกสบายที่สุดให้แก่ลูกค้า <https://www.iherb.com/>

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/742063/iHerb_Logo.jpg